

“ตามที่ได้มีระเบียบให้ผู้พิพากษากล่าวคำปฏิญาณก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่ตามแบบนั้น นับว่ามีความหมายไม่น้อย เพราะว่าทุกคนจะเป็นข้าราชการ จะเป็นประชาชนพลเมือง ทั่วไปของประเทศไทย ย่อมจะต้องตั้งใจที่จะปฏิบัติงานของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ชาติบ้านเมืองมั่นคงอยู่ได้ โดยเฉพาะสำหรับข้าราชการก็มีหน้าที่ที่จะทำงานของตน ที่ได้รับมอบหมาย คืองานที่จะทำสำหรับประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ ยิ่งเป็นผู้พิพากษามีหน้าที่เพื่อความสงบเรียบร้อย และยุติธรรมของ ชาติบ้านเมือง ก็ยิ่งมีความสำคัญ ที่จะตั้งใจให้มั่นในงานการของตนเอง เพราะว่างานนี้มี ความสำคัญยิ่งกว่างานอื่น เพราะว่าผู้พิพากษานั้นจะต้องพิจารณาความยุติธรรมให้เกิดขึ้นใน ชาติบ้านเมือง ฉะนั้น การที่ให้เตือนสติตัวเองและประกาศให้ทราบว่า ตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากอคติทั้งมวลนั้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษานั้นมีหลายอย่าง นอกจากในหน้าที่ผู้พิพากษาโดย ตรง ก็จะต้องปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความรู้สูง รอบรู้ในหลักวิชา อันนี้ก็นับว่าทำให้เกิดหน้าที่อยู่แล้ว เพราะว่าผู้ที่มีความรู้ในทางวิชาการ ย่อมเป็นที่นับถือของประชาชนทั่วไป ก็จะต้องเป็นที่พึ่งของทุกคน ให้เขาเห็นว่าผู้ที่เป็นผู้พิพากษานั้นพึ่งได้ ไว้วางใจได้ ปรีกษา หารือกันในฐานะที่เป็นพลเมืองไทย คือ ตัวเองเป็นคนไทยก็มีหน้าที่ที่จะรักษามรดกที่ได้ ตกทอดมาแต่โบราณ เพื่อที่จะให้ชาติบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข การที่ท่านได้ประกาศออกมา นับว่ามีความหมาย เพราะว่าอคตินั้นก็มาจากสิ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อคติ กลับความหมายแปลว่าไปในทางที่ไม่ถูก คือไปในทางที่เสื่อม อคตินั้นเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมาก ก็จะต้องพิจารณาว่าคำว่าอคตินั้นเป็นอย่างไร ทุกคนย่อมมีทาง แต่ถ้าทางของตัวนั้นไปใน ทางที่ไม่ถูก ก็จะทำให้ทางตัวเองเป็นทางที่เสื่อมทราม และถ้ามีหน้าที่สูงเป็นที่ไว้วางใจของ ผู้อื่น ก็จะนำผู้อื่นไปในทางที่เสื่อมทรามได้ ฉะนั้น การที่ท่านทั้งหลายได้กล่าวคำปฏิญาณ และประกาศออกมาเป็นการเตือนสติที่ดี สำหรับการที่จะประสบความสำเร็จรุ่งเรืองในหน้าที่ การงาน ทั้งมีความสำเร็จในความตั้งใจที่จะทำงานด้วยความสำนึก ทั้งในค่านางานการ ของตนและประเทศชาติ ในฐานะเป็นคนไทย ทั้งในค่านส่วนรวม ทั้งในค่านส่วนตัว...”

พระราชดำรัส ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา นำคณะผู้พิพากษาเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  
วันจันทร์ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๒๔